

## BÁO CÁO

### **Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2024 của Ban dân tộc HĐND huyện**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; Nghị quyết của HĐND huyện; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của thường trực HĐND huyện, Ban dân tộc HĐND huyện báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024, như sau:

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

##### **1. Hoạt động giám sát của Ban:**

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 14/07/2024 của HĐND huyện Hón Quản về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024. kế hoạch giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND huyện năm 2024, Ban dân tộc HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát, khảo sát năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban tổ chức một đợt giám sát chuyên đề, Giám sát việc thực hiện kiến nghị, sau đợt giám sát, khảo sát ngày 23/10/2023. Theo báo cáo số 16 /BC-HĐND ngày 30/11/2023 của Ban dân tộc HDND huyện tại báo cáo kết quả giám sát triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Hón Quản tại UBND xã Thanh An.

- Giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị Quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 27/10/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ học sinh người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện. Tại các đơn vị: Trường THCS Thanh An, Trường Tiểu học Thanh An, Trường Tiểu học Trà Thanh, xã Thanh An. Trường Tiểu học Tân Hưng, Trường THCS Tân Hưng, xã Tân Hưng. thực hiện giám sát việc ban hành các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện.

##### **2. Công tác thẩm tra:**

Trong 6 đầu năm, Ban chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện, để tham gia góp ý với các Ban của HĐND huyện thẩm tra các văn bản của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn trình tại kỳ họp.

##### **3. Một số công tác khác**





- Ban đã ban hành Chương trình giám sát của Ban dân tộc năm 2024 (Chương trình số 06/CTr-HĐND-BDT ngày 15/01/2024).

- Định kỳ hàng Quý Ban đã họp thành viên Ban tiếp tục thống nhất xây dựng Kế hoạch giám sát chuyên đề quý. Ban tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến, kiến nghị tại các cuộc họp của Thường trực HĐND và HĐND cấp huyện tổ chức, tham dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, thị xã, thành phố do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức; Dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND với các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND, Ban HĐND các xã, Thị trấn. cử thành viên Ban tham gia các đợt giám sát, khảo sát do Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh tổ chức trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, lãnh đạo Ban thường xuyên theo dõi, rà soát những nội dung kiến nghị của Ban qua các đợt giám sát, thẩm tra chưa được UBND huyện, các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện; đề xuất nội dung chất vấn tại kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND huyện; thường xuyên giữ mối liên hệ với các Ủy viên của Ban; tiếp tục duy trì và tạo mối quan hệ tốt với các phòng, ban và HĐND các xã, thị trấn; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định; thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND huyện (kỳ họp thứ 13 và kỳ họp thứ 14), dự các kỳ họp của HĐND các xã, thị trấn và các hoạt động khác.

Đối với các Ủy viên của Ban: tích cực tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát của Ban; thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của đại biểu HĐND tại các kỳ họp, nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh (kỳ họp thứ 13 và kỳ họp thứ 14) của HĐND huyện; duy trì và tạo mối quan hệ tốt với Thường trực HĐND, lãnh đạo Ban HĐND; hoạt động tiếp công dân theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Chuẩn bị tốt các nội dung yêu cầu của TT HĐND trong công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

## **II.Đánh giá chung**

Trong 6 tháng đầu năm, Ban dân tộc HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đề ra; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát 2024 đảm bảo thời gian quy định. Qua giám sát Ban đã kiến nghị UBND huyện và các cơ quan liên quan nhiều nội dung liên quan đến việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo và các Ủy viên của Ban đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy chế hoạt động; thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu HĐND huyện, công tác tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, hoạt động tiếp công dân, hoạt động tại các kỳ họp. Bên cạnh các kết quả nêu trên vẫn còn một số hạn chế các đợt giám sát chưa đúng với thời gian kế hoạch đề ra, sau các đợt giám sát chưa kiểm tra tốt kiến nghị sau đợt giám sát.

## **III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024**



Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 14/7/2024 của HĐND huyện về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024; Chương trình số 06/CTr-HĐND-BDT ngày 15/01/2024 của Ban dân tộc về Chương trình giám sát của Ban dân tộc năm 2024. Ban dân tộc HĐND huyện xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024, như sau:

### 1. Hoạt động giám sát, khảo sát

- Quý III: - Giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 -2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Đơn vị chịu giám sát phòng Dân tộc huyện. UBND xã Phước An.

- Quý IV: Giám sát Việc thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đơn vị chịu giám sát phòng Dân tộc huyện, UBND xã An Khuơng và An Phú.

Tham gia các đợt giám sát, khảo sát do Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức trên địa bàn huyện thuộc lĩnh vực Ban phụ trách.

### 2. Công tác thẩm tra

Phối hợp với các Ban tham gia thẩm tra các văn bản do UBND huyện và các ngành của huyện trình các kỳ họp giữa năm và cuối năm 2024 có liên quan đến nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ban phụ trách. Thường xuyên theo dõi việc ban hành các quyết định của UBND cùng cấp, nghị quyết của HĐND cấp dưới trực tiếp.

### 3. Một số công tác khác

- Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt, hội họp theo Quy chế hoạt động của Ban. Tham dự đầy đủ các cuộc họp do Thường trực HĐND và HĐND huyện, tỉnh triệu tập. Các Ủy viên Ban tham gia tiếp xúc cử tri và thực hiện lịch tiếp công dân theo quy định. Tiếp tục duy trì và tạo mối quan hệ tốt với các cơ quan ban ngành ở địa phương, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

- Tham dự các cuộc họp hội ý hàng tuần, các phiên họp của Thường trực HĐND huyện, các Hội nghị giao ban do Thường trực HĐND tỉnh và huyện tổ chức và các cuộc họp của UBND huyện, các ban, ngành khi được mời hoặc theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Ban dân tộc HĐND huyện xin báo cáo HĐND huyện./.

#### Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- Các ĐB. HĐND huyện;
- Thành viên ban Dân tộc HĐND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. BAN DÂN TỘC HĐND HUYỆN**  
**KT. TRƯỞNG BAN**  
**PHÓ TRƯỞNG BAN**



Điêu Mẫn